

ที่ ชย ๓๒๔๐๑/



องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
อำเภอแก่งศรีภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ๓๖๑๕๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการเลือกตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

เรียน นายอำเภอแก่งศรีภูมิ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เรื่อง แต่งตั้ง เลขานุการสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่นายแผนผา คงนาวัง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มได้ลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ จึงได้มีการเลือกตั้งเลขานุการสภา อบต.แทนตำแหน่งที่ว่าง ในการประชุมสมัชชา สมัชชาที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ได้มีมติเลือก นางสาวสุภาวิสาร มูลปลา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม และประกาศแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม จึงขอรายงานผลการเลือกตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ความละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเฮียง แก้วมูลมุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

สำนักปลัด อบต.

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๔๔๔๘-๓๐๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม
เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๗ และแห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ จึงแต่งตั้งให้บุคคลและตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเลขานุการสภา คือ นางสาวสุภาวิสาร มูลปลา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม เป็นเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

ให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการ และจัดการประชุมสภา และงานอื่นใดตามที่ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่มมอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายบุญเฮียง แก้วมูลมุข)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนองทุ่ม

สำเนาถูกต้อง

(นายบุญเรือง แก้วมูลมุข)